



ช่างประปาคุณภาพนำเสนอ

เวลาในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว มากเลยนะครับ สิ่งต่างๆ รอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้ ต้องมีการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สินค้าอุปโภค บริโภค ก็ทยอยกันปรับราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพก็มากขึ้น ทำให้เดือดร้อนไปถึงกระเป๋า ของพวกเรา แต่ถึงอย่างไร เราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปนะครับ

วารสารฉบับนี้ ลุงประปาขอแนะนำอุปกรณ์ประปา ภายใต้แบรนด์ “RAMBO” ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้ผู้บริโภค เลือกใช้ของดี มีคุณภาพ ซึ่งผลิตจากทองเหลืองแท้ หนักคุ้มค่า ราคาประหยัด ไปใช้งานดีกว่าของที่ผลิตจากประเทศจีน แน่แน่นอน เราไปดูรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าแต่ละตัวกันเลยนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง

มาตรวัดน้ำ (ระบบเฟืองจักรชั้นเดียว) แรมโบ้

เป็นมาตรวัดน้ำชนิดเฟืองจักรชั้นเดียวที่มีหน้าปัทม์ฉนิกแน่นสนิท ตลอดอายุการใช้งาน หน้าปัทม์บรรจุน้ำยากันฝ้า เพื่อให้การอ่านค่าชัดเจน ตัวเรือนทำจากทองเหลืองคุณภาพเยี่ยมด้วยวิธีการบ่มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) หมดปัญหาเรื่องรั่วซึม และปลอดภัยเหล็ก ผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงจากอิตาลี ขับเคลื่อนด้วยระบบเฟืองจักรที่ให้ความเที่ยงตรงสูงสุด ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงจากกอง ชั่ง-ตวง-วัด การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค มาตรวัดน้ำทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึม และการทำงานของเฟืองจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน การวัดค่าแม่นยำ ตัวเลขแสดงค่าเห็นได้ชัดเจน



ก๊อกสนาม แรมโบ้

ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีบ่มร้อนขึ้นรูปชุบนิเกิลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน ใช้วัสดุเทพลอนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิมทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย



ประตุน้ำ แรมโบ้

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพเยี่ยม ด้วยวิธีบ่มร้อนขึ้นรูป ซึ่งจะให้เนื้องานที่แน่นละเอียด ปราศจากตามด และรอยรั่วซึมอย่างแน่นอน ในมาตรฐานเดียวกับสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นและอิตาลี ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงในการประกอบชิ้นงานแต่ละชิ้น หมดปัญหาเรื่องรั่วซึม มีการควบคุมการผลิตอย่างละเอียดของส่วนประกอบทุกชิ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ติดขัดขณะเปิด-ปิด ประตุน้ำทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย



บอลวาล์ว แรมโบ้

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการบ่มร้อนขึ้นรูปซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลี ชุบนิเกิลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมทำให้ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ใช้วัสดุเทพลอน คุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิด สนิม ทำให้เปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด บอลวาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย



RAMBO®
สินค้าคุณภาพสูงราคาประหยัด
by SANWA

ครับ...
กรณัประปา ราคาประหยัด หนักทน
ถึง “RAMBO”